

บุบ ข่าวการ

อธิบดีเกษียณ

สิ้นปีงบประมาณนี้มีผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนักบริหารระดับสูงประเภทอธิบดีและที่เรียกชื่ออย่างอื่นถึงคราวเกษียณอายุราชการออกไปด้วยจำนวนหนึ่ง

ของ กระทรวงการคลัง นั้นแต่เดิมมีอยู่หนึ่งคนที่จะเกษียณ คือ นางเบญจมา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แต่เธอลาออกจากราชการไปก่อนเพื่อรับตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ยากจะลอกเลียน

ในกระทรวงการต่างประเทศ มีเอกอัครราชทูตเกษียณหลายคนจะเอาไว้เขียนถึงในภายหลังแต่ที่อยู่ในตำแหน่งอธิบดีมี นายจักริน ฉายะพงศ์ อธิบดีกรมพิธีการทูตคนเดียว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีนี้คือกักหน้อยเพราะมีอธิบดีเกษียณถึง 5 กรมในจำนวน 18 กรมโดยอธิบดีที่เกษียณประกอบด้วย นายวิจักร อากัปกิริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชัยฤทธิย์ คำรงค์เกียรติ อธิบดีกรมการข้าว นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอธิบดีเกษียณ 3 กรมคือ นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนิทัศน์ ภู่วฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายสันติ บุญประคับ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลังงาน มีอธิบดีเกษียณคนเดียวคือ นายอำนาจ ทองสตติชัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ส่วน กระทรวงพาณิชย์ อธิบดีเกษียณไป 3 กรมคือ นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงมหาดไทย เคยบอกไว้แล้วว่าไม่มี 2 กรม คือ นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง กับ นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน ของ กระทรวงยุติธรรม มีเทียบเท่าอธิบดีเกษียณคนเดียวคือ พันตำรวจเอก โลกพิบูลย์ โปตระนันท์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กระทรวงแรงงาน มี นายอาทิตย์ อิสโม ที่เพิ่งย้ายมาเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นรอบที่สองเมื่อเร็วๆ นี้

ส่วน กระทรวงสาธารณสุข มี นางวิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ กับ นายสมชัย นิองพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่เกษียณพร้อมกัน

กระทรวงอุตสาหกรรม นั้นก็มี 2 อธิบดีที่เกษียณคือ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ นายเสน่ห์ นิยมไทย อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ที่จริงใน กระทรวงวัฒนธรรม ก็มีรายการเกษียณอายุของ อธิบดีกรมศิลปากร คือ นายสรวุฒินันท์ แน่นหนา แต่ว่าโดนย้ายฟ้าผ่าไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเสียแล้ว

ตำแหน่งอธิบดีทั้ง 21 กรมนี้จะมีใครมาแทนกันบ้างเชื่อว่าตอนนี้คงมีการเตรียมหน้าเรื่องเข้ากรม. กันบ้างแล้วผลออกมาเมื่อวานนี้ก็อาจจะ มีเข้าแล้วบางกระทรวง.

“ซี.12”